

โครงการ	การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการวิจัย	
โดย	นายธีรศักดิ์ จอมภานิน	รหัสนักศึกษา 64541207028-8
	นางสาวอภิญา ไชยเมฆา	รหัสนักศึกษา 64541207080-9
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์วรการ ใจดี	
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่	
ปีการศึกษา	2566	

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการวิจัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของนักวิจัยและของสถานประกอบการในการประเมินผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการลงทุนว่าผลตอบแทนนั้นจะได้อะไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด และช่วยลดปัญหาการเกิดข้อมูลผิดพลาดในการคำนวณและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการออกรายงานสารสนเทศต่างๆ จัดเก็บข้อมูลในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลของกรวิจัยแบบไม่ซับซ้อน ทำให้นักวิจัยและผู้ประกอบการได้รับประโยชน์มากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำโครงการ

ระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการวิจัย ได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาออกแบบระบบงาน ดังนี้ ชุดคำสั่ง CSS, ชุดคำสั่ง PHP , ชุดคำสั่ง JavaScript เสดคิวแอล (SQL) , Visual Studio Code เป็นต้น เพื่อให้รองรับกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน ซึ่งผู้จัดทำได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน ออกเป็น 3 ผู้ใช้งาน คือ Admin นักวิจัย และผู้ประกอบการ จากการศึกษาและพัฒนาเว็บ พบว่าระบบนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิตติกรรมประกาศ

จากการศึกษาและจัดทำโครงการ ผู้พัฒนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการวิจัย ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆ ฝ่ายที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการดำเนินการในครั้งนี้ จึงใคร่ขอกล่าวขอบคุณ ดังนี้

ขอขอบพระคุณอาจารย์ วรการ ใจดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข และชี้แนะแนวทางจนโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ลัดดา ปินตา เจ้าของโครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการวิจัย ที่ได้อนุญาตให้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการวิจัย ที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการฉบับนี้มาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในแต่ละด้าน ทำให้ผู้จัดทำโครงการสามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำโครงการใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เป็นอย่างสูงที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการให้แรงใจ ให้โอกาส ตลอดจนขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ชี้แนะเสมอมา รวมถึงทุก ๆ ท่านที่ได้มีได้เอ่ยนามที่ช่วยเหลือจนกระทั่งโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้จัดทำ